

## หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

### Bachelor of Arts Program in Creative Development

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มีลักษณะพหุวิทยาการ ซึ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบได้ตามความสนใจและความถนัดในกลุ่มวิชาหนึ่งในสามกลุ่มวิชา กล่าวคือ กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย กลุ่มวิชาการพัฒนาองค์กรและธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มวิชาการจัดการงานอาสาสมัคร ซึ่งต่อยอดจากการศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบังคับต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้ง ยังเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนคณะต่างๆ และการบริการวิชาการต่อสังคมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้ เน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาตนเอง พัฒนาภายใน พัฒนาคุณธรรม สำนึกสาธารณะ จิตกุศล และจิตอาสาพัฒนาส่วนรวม และนักพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ไปพร้อมๆกัน รูปแบบการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจัดการในสถานการณ์ของชีวิตจริงที่หลากหลาย การทำงานพัฒนาบูรณาการและสร้างสรรค์จริงผสมผสานกับการฟังบรรยายในชั้นเรียน เพื่อให้บัณฑิตรู้จักจริง ทำได้ และเป็นผู้ที่ “คิดสร้างสรรค์ บูรณาการนอกรอบ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมอาสาสมัคร รักษาสันติประชาธรรม”

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำงานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ ประมวล สังเคราะห์และสร้างสรรค์แนวคิดและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในฐานวัฒนธรรมของการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน มีทักษะความเป็นผู้นำในการแสวงหาความรู้ มีโลกทัศน์แบบองค์รวมรอบด้าน และสร้างความรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Integrative Research and Development : CIR&D) นอกจากนั้นเป็นผู้นำในงานอาสาสมัคร (Volunteer Leadership) และสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social Innovation for Social Change) และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการนอกรอบ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมอาสาสมัคร และรักษาสันติประชาธรรม ผ่านการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 โดยแบ่งเป็น

#### การสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 (ภายใน 31 มีนาคม 2560 เวลา 23.00 น.) โดยมีขั้นตอนดังนี้

- กรอกใบสมัครที่ [www.psds.tu.ac.th](http://www.psds.tu.ac.th)
- โอนเงินจำนวน 400 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อ บัญชี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ (หลักสูตรปริญญาตรี) เลขที่บัญชี 984-1-82426-4 (สามารถโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560)

- ส่งหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่ อีเมล CD.PSDS@gmail.com (ระบุหัวเรื่องเป็น หลักฐานการสมัคร-ชื่อผู้สมัคร-นามสกุล) หรือ แฟกซ์หลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่หมายเลข 02-5644440 – 49 ต่อ 1046

#### **การสมัครสอบด้วยตนเอง**

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- กรอกใบสมัครพร้อมนำหลักฐานการสมัครมายื่นที่ ห้องโครงการปริญญาตรี อาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

- ชำระค่าสมัครสอบ 400 บาท

#### **หลักฐานการสมัคร**

1) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

2) สำเนาใบระเบียบผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรืออาชีวศึกษา

ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ชุด

#### **วิธีการคัดเลือก**

หลักสูตรจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

**ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา**  
**หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์**  
**วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**  
**ประจำปีการศึกษา 2560**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5644440-79 ต่อ 1044 หรือ 091-7304964

อีเมล: CD.PSDS@gmail.com

Facebook: Creative Development - การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่และรายละเอียด
1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2560	รับสมัครสอบ - สมัครออนไลน์ - สมัครด้วยตนเอง	ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.psd.s.tu.ac.th วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
20 เม.ย. 2560	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อเขียน	ประกาศที่ www.psd.s.tu.ac.th
30 เม.ย. 2560	สอบข้อเขียน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
29 พ.ค. 2560	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์	ประกาศที่ www.psd.s.tu.ac.th
4 มิ.ย. 2560	สอบสัมภาษณ์	วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
9 มิ.ย. 2560	ประกาศผลสอบสัมภาษณ์	ประกาศที่ www.psd.s.tu.ac.th
15 มิ.ย. 2560	ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบตัวจริง)	วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
20 มิ.ย. 2560	ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบตัว สำรอง)	วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
28 มิ.ย. 2560	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	ประกาศที่ www.psd.s.tu.ac.th